

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 30/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tặng khẩu trang cho hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà. Cùng đi có đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại các nơi đến, sau khi nghe lãnh đạo Thành ủy Thái Bình, Huyện ủy Hưng Hà báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thời gian qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Đặc biệt chú trọng rà soát, nắm thật chắc những người từng đi, đến Bệnh viện Bạch Mai và Khoa Chấn thương, Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) trong khoảng 10 ngày trở lại đây

gồm: bệnh nhân, người chăm sóc bệnh nhân, người đến thăm, nhân viên y tế... để theo dõi chặt chẽ. Những người tiếp xúc trực tiếp, ở cùng khoa, phòng với người dương tính với Covid-19 thì phải tổ chức cách ly. Người đưa vào khu cách ly phải lấy mẫu xét nghiệm. Ngoài ra, những người đi về từ quốc gia, vùng lãnh thổ có dịch và những địa phương có dịch trong nước cũng phải được kiểm soát chặt chẽ. Những trường hợp nghi vấn phải được xét nghiệm, sàng lọc; những trường hợp còn lại phải được theo dõi y tế. Phát động toàn dân ghi nhật ký, mỗi người mỗi ngày ghi lại hành trình tiếp xúc hàng ngày của bản thân, để phòng trường hợp bị lây nhiễm sẽ thuận lợi cho việc khoanh vùng, cách ly. Đối với chợ truyền thống, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phun khử khuẩn mỗi ngày một lần. Bệnh viện tuyến huyện và trạm y tế xã, phường, thị trấn không được tổ chức cách ly tập trung những người nghi nhiễm. Thực hiện phun khử khuẩn các phương tiện ra vào bệnh viện; kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân và người nhà bệnh nhân, đồng thời hạn chế thấp nhất người nhà bệnh nhân vào thăm, chăm sóc bệnh nhân. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các quán karaoke, internet, tránh tình trạng bên ngoài đóng cửa nhưng

bên trong vẫn hoạt động, tụ tập đông người. Thực hiện nghiêm túc khai báo y tế toàn dân.

Để góp phần phòng, chống dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã gửi tặng khẩu trang cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà. Đồng chí đề nghị lãnh đạo thành phố Thái Bình và huyện Hưng Hà trên cơ sở danh sách chuyển tới các xã, phường, thị trấn để trao cho các hộ nghèo trên địa bàn.

* Sáng ngày 30/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 trao khẩu trang cho hộ nghèo hai huyện Đông Hưng, Quỳnh Phụ. Cùng đi có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Vũ Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Sau khi nghe lãnh đạo hai huyện báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của hai huyện, đồng thời đề nghị hai huyện tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh. Làm tốt công tác quản lý người từ vùng có dịch trở về địa phương, đặc biệt là những người liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai. Thực hiện nghiêm việc tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu. Tuyên truyền để người bán hàng tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là việc đeo khẩu trang. Các địa phương cần làm tốt việc quản lý phương tiện vận tải theo chỉ đạo của tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nếu có. Tuyên truyền, vận động các cơ sở tôn giáo đình các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên. Tiếp tục đẩy mạnh, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức, chung tay phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh khẳng định, việc

tổ chức trao tặng trên 68.000 khẩu trang miễn phí cho trên 17.000 hộ nghèo trong tỉnh, trong đó huyện Đông Hưng gần 8.800 khẩu trang, huyện Quỳnh Phụ trên 10.000 khẩu trang là sự quan tâm đặc biệt của tỉnh đối với hộ nghèo trong phòng, chống dịch Covid-19. Đồng chí đề nghị các huyện tổ chức phát sóng, phát tận tay, đúng đối tượng đồng thời hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng khẩu trang đúng cách; tuyên truyền việc đeo khẩu trang đúng quy định, phát huy hiệu quả trong phòng, chống dịch. Đồng chí đề nghị các huyện phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy phát bổ sung khẩu trang cho những hộ nghèo có đồng nhân khẩu.

* Cũng trong sáng ngày 30/3, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Cùng đi có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Xác định việc xét nghiệm, kịp thời phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 là rất quan trọng để phân loại, cách ly, điều trị nhằm kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất, UBND tỉnh đã quyết định cấp kinh phí đầu tư, trang bị hệ thống máy xét nghiệm RT-PCR tự động Cobas 4800 (kỹ thuật sinh học phân tử) cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để triển khai hoạt động xét nghiệm, phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19. Kỹ thuật sinh học phân tử sẽ rút ngắn thời gian xét nghiệm, trong thời gian 4 tiếng sẽ cho kết quả với độ chính xác cao. Sau khi kiểm tra hệ thống máy xét nghiệm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh bày tỏ tin tưởng với đội ngũ nhân lực có chuyên môn, kinh nghiệm, được cập nhật quy trình xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ áp dụng thành công kỹ thuật sinh học phân tử để xét nghiệm phát hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 chính xác và nhanh chóng. Đồng chí yêu cầu cán bộ, nhân viên Trung tâm vận hành hết công suất của máy để phục vụ việc xét nghiệm, nêu cao tinh thần làm việc trách nhiệm, nếu cần có thể bố trí tăng ca. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,

Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh nhấn mạnh: Việc tổ chức xét nghiệm có vai trò quan trọng trong phòng, chống dịch, vì vậy việc xét nghiệm phải bảo đảm hệ thống vận hành chính xác, phần đầu sáng ngày 1/4 sẽ đưa vào sử dụng máy xét nghiệm, góp phần khống chế và đẩy lùi dịch bệnh.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh và các đồng chí trong đoàn đã nghe lãnh đạo Bệnh viện báo cáo các biện pháp tăng cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tiến độ dự án làm đường vào Khoa Truyền nhiễm. Về công tác phòng, chống dịch, Bệnh viện đã triển khai theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế, tổ chức phân luồng khu khám chữa bệnh, lập khai báo y tế, xây dựng kịch bản khi xảy ra tình huống, khoanh vùng khi có ca bệnh dương tính với Covid-19. Đối với những trường hợp nghi nhiễm từ Bệnh viện Bạch Mai về đã được cách ly và theo dõi sức khỏe, Bệnh viện hạn chế tối đa việc thăm gặp; mọi nhu cầu thiết yếu đều được cán bộ, nhân viên Bệnh viện phục vụ tận nơi để tránh lây chéo. Về dự án làm đường vào Khoa Truyền nhiễm, đến nay Bệnh viện đang gấp rút triển khai một số hạng mục để thuận tiện cho công tác phòng, chống dịch.

Sau khi nghe báo cáo công tác phòng, chống dịch và kiểm tra thực tế tiến độ làm đường vào Khoa Truyền nhiễm của Bệnh viện, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá cao sự chủ động của Bệnh viện trong công tác phòng, chống dịch từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và xây dựng quy trình tiếp đón, điều trị. Đặc biệt, rút kinh nghiệm từ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã xây dựng quy trình chăm sóc bệnh nhân hạn chế đến mức thấp nhất việc lây chéo. Đồng chí nhấn mạnh: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận thêm những trường hợp mới có nguy cơ nhiễm Covid-19 cao. Đây là những người có thời gian điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, vì vậy ngành Y tế là đơn vị tiên phong trong việc phòng bệnh và chữa bệnh. Để phòng, chống dịch hiệu quả, cùng với nỗ lực, quyết tâm cần chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ bảo hộ cho nhân viên y tế, bảo đảm tuyệt đối an toàn, phòng ngừa nguy

cơ lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên y tế. Liên quan đến đường vào Khoa Truyền nhiễm, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh có phương án nhanh nhất, sớm vận hành tuyến đường phục vụ hiệu quả công tác điều trị và phòng, chống dịch.

* Sáng ngày 30/3, đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nhà máy sản xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng, xã Quỳnh Giao (Quỳnh Phụ).

Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại xuất nhập khẩu Thái Hưng hiện có 70 cán bộ, nhân viên. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công ty đã tích cực triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch. Hàng ngày, Công ty phun thuốc khử trùng vệ sinh khu vực nhà máy sản xuất; trang bị khẩu trang, bố trí các khu vực rửa tay sát trùng cho cán bộ, nhân viên; thường xuyên kiểm tra thân nhiệt cho cán bộ, nhân viên trước và sau giờ làm việc... Ngoài ra, Công ty đã bố trí phòng cách ly khi phát hiện người lao động có biểu hiện ho, sốt. Hiện nay, 100% cán bộ, nhân viên Công ty có sức khỏe tốt, chưa phát hiện trường hợp nào nghi nhiễm Covid-19.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị Ban Giám đốc, người lao động Công ty không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch. Làm tốt công tác theo dõi, giám sát sức khỏe của cán bộ, nhân viên hàng ngày, nếu phát hiện có trường hợp nghi nhiễm Covid-19 phải báo ngay cho cơ sở y tế địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người lao động thực hiện nghiêm các khuyến cáo của ngành Y tế và có biện pháp tự phòng dịch, tự giác khai báo y tế, nhất là các trường hợp đến khám chữa bệnh, tiếp xúc với người đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai. Cùng với đó, Công ty phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch, tích cực tham gia các hoạt động chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19 trên địa bàn.

NHÓM PHÒNG VIÊN

hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đúng chức năng của đơn vị.

Tại hội nghị, Bộ CHQS tỉnh đã công bố và trao các quyết định của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh cho các đồng chí cán bộ nghỉ công tác chờ hưu, điều động, bổ nhiệm cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh nhận nhiệm vụ tại đơn vị mới.

CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

cho Trung đoàn 568 quân lý, sử dụng và chính thức chấm dứt mọi hoạt động, chuyển giao nhiệm vụ về Trung đoàn 568 quân lý, điều hành từ ngày 1/4/2020. Việc giải thể Trường Quân sự tỉnh và tổ chức lại Trung đoàn 568 là bước chủ thể hóa chủ trương đổi mới, sắp xếp tổ chức các đơn vị quân đội của Bộ Quốc phòng nhằm tinh gọn

bộ máy, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường Quân sự tỉnh thời gian qua, đặc biệt trong công tác tổ chức đào

tạo sĩ quan dự bị, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh, công tác quản lý, tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung của tỉnh... Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ CHQS tỉnh khẩn trương hoàn tất các công việc còn lại sau khi giải thể Trường Quân sự tỉnh nhằm sớm ổn định hoạt động của Trung đoàn 568 trong thời gian tới. Tiếp tục làm tốt công tác động viên, kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, từ

đó có kế hoạch bố trí, sắp xếp, luân chuyển hợp lý, thống nhất, hiệu quả. Cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Trường Quân sự tỉnh được điều động, luân chuyển công tác cần xác định rõ tư tưởng, tiếp tục cố gắng, thực hiện tốt nhiệm vụ tại đơn vị mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh. Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh trong chỉ đạo Trung đoàn 568 và các đơn vị liên quan thực

THÁI BÌNH QUYẾT LIỆT...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Tính đến 16 giờ 45 phút ngày 30/3, ba khu cách ly tập trung của tỉnh có 277 trường hợp đang được cách ly, theo dõi y tế, trong đó Trường Quân sự tỉnh có 144 trường hợp, giảm 3 trường hợp so với ngày 29/3; Trung đoàn 568 có 99 trường hợp và Trường Đại học Thái Bình có 34 trường hợp, giảm 25 trường hợp so với ngày 29/3. Tại khu cách ly tập trung của huyện Tiên Hải, Kiến Xương, Quỳnh Phụ và thành phố Thái Bình có 86 trường hợp, tăng 9 trường hợp so với ngày 29/3, trong đó huyện Quỳnh Phụ có 43 trường hợp, huyện Tiên Hải có 27 trường hợp, huyện Kiến Xương có 13 trường hợp và thành phố Thái Bình có 3 trường hợp.

* Sáng ngày 30/3, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức trao 8.000 khẩu trang và 800 bánh xà phòng rửa tay cho đại diện hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố để phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ. Đây là số khẩu trang trong tổng số 15.000 khẩu trang mà Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chủ động tìm nguồn liệu, huy động cán bộ cơ quan, phối hợp với các cơ sở may khẩu trang phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ.

Đến ngày 27/3, các cấp hội đã vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâm được gần 60.000 khẩu trang và đã phát miễn phí cho hội viên, phụ nữ và người dân.

* Để phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình đã tổ chức 4 đợt phát miễn phí trên 6.000 khẩu trang, hàng nghìn tờ rơi tuyên truyền cho người dân về các biện pháp phòng, chống dịch, hướng dẫn đeo khẩu trang đúng cách. Toàn bộ kinh phí được trích từ quỹ Hội Chữ thập đỏ thành phố và vận động các doanh nghiệp ủng hộ. Đây là hoạt động thiết thực chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố sẽ tiếp tục phát miễn phí từ 2.000 - 3.000 khẩu trang cho người dân trên địa bàn.

* Sáng ngày 30/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã triển khai công văn của Huyện ủy về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19; thu kêu gọi của Ủy ban MTTQ huyện tới các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và các tầng lớp nhân dân trong và ngoài huyện phát huy truyền thống đoàn kết, tích cực tham gia hưởng ứng, đóng góp ủng hộ, chung tay cùng các cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao khả năng phòng, chống dịch, bảo đảm an toàn sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Sau lễ phát động, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân đã đăng ký ủng hộ với số tiền trên 400 triệu đồng.

DANH SÁCH

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ và đăng ký ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

TT	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ	Ủng hộ số tiền	Ủng hộ hiện vật
1	Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyền góp ủng hộ tại hội nghị	28.200.000	
2	Ngành Giáo dục và Đào tạo Thái Bình	400.000.000	
3	Ngành Y tế Thái Bình	400.000.000	
4	Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thành	200.000.000	
5	Công ty CP Sản xuất hàng thể thao MXP		350.000 chiếc khẩu trang vải (trị giá 2 tỷ 450 triệu đồng)
6	Công ty Cổ phần Đại Nam Ong Biển		20 tấn gạo hữu cơ (trị giá 1,2 tỷ đồng)
7	Công ty Cổ phần Tập đoàn Hưng Sen		1.500 thùng sữa gạo (trị giá 504 triệu đồng)
8	Công ty TNHH Sản xuất Xuất nhập khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Tiến Thành		10 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng)
9	Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thăng Long		10 tấn gạo (trị giá 150 triệu đồng)
10	Công ty Cổ phần Đầu tư công nghệ Ecoworld Việt Nam (khu đô thị Pháp Vân, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội)		1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế (trị giá 120 triệu đồng)
11	Công ty CP Máy xuất khẩu Thái Bình		5.000 chiếc khẩu trang 3 lớp (trị giá 50 triệu đồng)
12	Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại An Lành, tỉnh Nam Định		5.000 khẩu trang y tế; 50 bộ quần áo bảo hộ y tế (trị giá 46 triệu đồng)
13	Công ty TNHH Sứ Tày Sơn, huyện Tiên Hải		50 chậu sứ rửa tay (trị giá 100 triệu đồng)
14	Công an tỉnh Thái Bình	100.000.000	
15	Công ty Điện lực Thái Bình	100.000.000	
16	Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Thái Bình	100.000.000	
17	Công ty TNHH Hợp Thành	100.000.000	
18	Ngành Thuế Thái Bình	90.000.000	
19	Ngành Ngân hàng Thái Bình	80.000.000	
20	Ngành Tòa án Thái Bình	60.000.000	
21	Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh	50.000.000	
22	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị trực thuộc	50.000.000	
23	Trường Cao đẳng Sư phạm Thái Bình	50.000.000	
24	Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh	50.000.000	
25	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Thái Bình	50.000.000	
26	Công ty Cổ phần Nước sạch Thái Bình	50.000.000	
27	Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị trực thuộc	45.000.000	
28	Kho bạc Nhà nước Thái Bình	40.000.000	
29	Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Thái Bình	40.000.000	
30	Công ty TNHH MTV Xăng dầu Thái Bình	35.315.000	
31	Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch	30.000.000	
32	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi nhánh Bắc Thái Bình	30.000.000	
33	Công ty Nhiệt điện Thái Bình	30.000.000	
34	Công ty Cổ phần Damsan	30.000.000	
35	Sở Tài nguyên và Môi trường	25.000.000	
36	Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh	23.000.000	
37	Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh	20.000.000	
38	Trường Đại học Thái Bình	20.000.000	
39	Sở Xây dựng và các đơn vị trực thuộc	20.000.000	
40	Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng	20.000.000	
41	Viettel Thái Bình - Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội	20.000.000	
42	Viễn thông Thái Bình	20.000.000	
43	Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thái Bình	20.000.000	
44	Hội Doanh nhân trẻ Thái Bình	20.000.000	
45	Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình	19.476.000	
46	Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình	18.705.000	
47	Sở Công Thương	16.000.000	
48	Liên đoàn Lao động tỉnh	15.000.000	
49	Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Thái Bình	15.000.000	
50	Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết TB	15.000.000	
51	Văn phòng Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Thái Bình	14.770.000	
52	Sở Tài chính Thái Bình	14.000.000	
53	Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình	12.000.000	
54	Ban Dân vận Tỉnh ủy	10.000.000	11.000 khẩu trang (từ vận động xã hội hóa)
55	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy	10.000.000	
56	Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Bình	10.000.000	
57	Phân ban ni giới tỉnh	10.000.000	
58	Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh	10.000.000	
59	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	10.000.000	
60	Trường Chính trị tỉnh	10.000.000	
61	Trường Đại học Y Dược Thái Bình	10.000.000	
62	Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh	10.000.000	
63	Công ty TNHH Điện cơ AIDI	10.000.000	
64	Công ty Cổ phần Sao Mai	10.000.000	
65	Công ty Vinh Hằng Thái Bình	10.000.000	
66	Phân ban ni giới Thành phố	5.000.000	
67	Bảo hiểm xã hội tỉnh	8.700.000	
68	Báo Thái Bình	7.300.000	
69	Sở Tư pháp Thái Bình	7.000.000	
70	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh	6.000.000	
71	Ban Tổ chức Tỉnh ủy	5.626.000	
72	Sở Kế hoạch và Đầu tư	5.500.000	
73	Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy	5.000.000	
74	Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh	5.000.000	
75	Ban Nội chính Tỉnh ủy	4.000.000	
76	Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh	4.000.000	
77	Công ty Bảo hiểm PJJCO	4.000.000	
78	Hội Cựu chiến binh tỉnh	3.000.000	
79	Trường tọa Thích Thanh Hóa, Trưởng ban Trị sự Hội Phật giáo tỉnh	1.000.000	
	Cộng	2.777.592.000	

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH